

Ngày 24.03.2017, theo ngu n tin đ ă ng t i trên trang truy n thông ng i Kurd, hàng ch c tay súng kh ng b IS b ti u di t trong cu c t n công c a L c l ng Dân ch Syria (SDF), ch l c l ng dân quân ng i Kurd trên vùng nông thôn g n thành ph Raqqa, đ ă ng b c Syria.



L c l ng đ c nh m, đ c cho là c a SDF đ ă ng chu n b cho ho t đ ng đ b vào h u ph ng c a IS

L c l ng SDF do M h u thu n ti n hành cu c t n công h a l c vào tr s c a IS trong th tr n Jadidat Makhit v vùng nông thôn phía đ ă ng c a Raqqa.

M t quan ch c c a SDF, Habun Osman phát bi u v i trang ARA News: "SDF đ ă ti n hành cu c t p kích h a l c vào trung tâm an ninh c a IS trong th tr n b ng pháo binh và súng c i h ng n ng". H n 45 tay súng IS b ti u di t trong v t n công. "Nhóm kh ng b bu c ph i rút kh i th tr n sau khi b t n th t n ng n v sinh l c và ph ng ti n chi n tranh", quan ch c này nh n m nh.

Lực lượng Dân quân Syria (SDF) thu giữ một số xe cộ của IS và một số lượng lớn đạn dược sau khi chiếm giữ một kho vũ khí lớn trong thị trấn Jadidat Makhit sau khi IS rút quân.

Cuộc tấn công này diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch quân sự Wrath Of Euphrates, giai đoạn 3 do lực lượng SDF tiến hành với hỗ trợ của lực lượng liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, tiến hành chiến dịch đánh chiếm Raqqa.

Ngày 22.03.2017, lực lượng SDF triển khai cuộc đổ bộ tấn công sâu trong hậu phương của IS nhằm giải phóng thị trấn Tabqah của Syria từ lực lượng khủng bố IS. Trong chiến dịch đổ bộ hàng trăm chiến binh của lực lượng SDF vào hậu phương IS có sự tham gia của trực thăng chiến đấu Apache, pháo binh của lính thủy đánh bộ Mỹ và các đơn vị đặc nhiệm Mỹ tham gia yểm trợ cho nhóm chiến binh SDF triển khai lực lượng gần Tabqa.

Giải phóng thị trấn Tabqah sẽ cô lập Raqqa từ ba phía và giúp cho lực lượng SDF có được lợi thế chiến lược, bàn đạp tiếp cận thị trấn Raqqa cho cuộc tấn công giải phóng thành phố. Đĩa bàn này có ý nghĩa quan trọng do tại đây, IS tiếp nhận vũ khí trang bị và các tay súng ngoài, đồng thời cũng là của ngõ liên kết của IS với vùng dân cư phía tây sông Euphrates.

Khu công trình thị trấn Tabqah từ lâu IS đã sử dụng làm trung tâm, nhà tù cho các con tin cao cấp, địa điểm đào tạo, tổ chức các cuộc tấn công khủng bố kể từ khi IS đánh chiếm đĩa bàn này năm 2013.

Nhà phân tích Nicholas A. Heras thuộc Viện Nghiên cứu An ninh quốc gia Mỹ (CNAS) trong cuộc phỏng vấn với ARA News cho biết "Chiến dịch đổ bộ bí mật này thể hiện sự liên kết chặt chẽ giữa quân đội Mỹ và Lực lượng Dân quân Syria SDF". "Chiến dịch đổ bộ bí mật này sẽ không được quân đội Mỹ tiến hành nếu không tin tưởng vào khả năng của SDF".

Đây cũng là một hoạt động tác chiến trong giai đoạn III của Chiến dịch Wrath Euphrates nhằm mục đích giải phóng Miền đông Raqqa khỏi sự cai trị của IS được lực lượng SDF tuyên bố ngày 04.02.2017.

Trong giai đoạn đầu của Euphrates Wrath, bộ đội thuộc hiên vào ngày 06.11. 2016, theo đó SDF nhanh chóng giành phóng khoáng 560 km<sup>2</sup> vùng lãnh thổ phía bắc Raqqa.

Ngày 10.12,2016, lực lượng SDF tiến hành giai đoạn hai chiến dịch Wrath Euphrates, trong đó giành được hơn 2500 km<sup>2</sup> phía tây bắc Raqqa.

Chiến dịch cuối cùng này nhằm mục đích bao vây, phong tỏa thành phố Raqqa và tiến công IS tuyên là thủ phủ Vùng tự trị Hama giáo, khai các vùng đất do IS đang cai trị ở Syria và Iraq.

Một điều đáng biết là mặc dù Lực lượng Dân quân Syria SDF tiến hành các chiến dịch tiến công chống IS ngay trên vùng đất thuộc của IS, nhưng tiến công của SDF do lực lượng dân quân người Kurd đầu tiên thực sự rất nhanh chóng, dường như đội quân tiến công của IS hầu như không kháng cự nhiều. Trên mạng xã hội, ngoài những video quay lại các chiến trường trung, hành quân của SDF, không có các video ghi lại những trận chiến mà truyền thông phương Tây tuyên cáo là vô cùng ác liệt.

Các video về những vong của IS, vũ khí chiến đấu (điều mà các lực lượng chiến đấu trên chiến trường Syria) thường hay làm cũng không xuất hiện. Ngay cả chiến dịch đổ bộ dường như không của SDF do quân đội Mỹ tiến hành, đánh chiến dịch Tabqa cũng không xuất hiện, mặc dù người Mỹ đã quay lại chiến trường của đội nhiệm Mỹ ở Iraq năm 2015. Những thuộc này đội nghi vấn thực sự cho chiến dịch Wrath Euphrates, bên cạnh thực sự của cuộc tiến công là gì?



http://www.vietnam.vn/2017/03/25/syria-dan-quan-kurd-di-t-hang-lo-t-tay-sung-is-va-cu-c-d-b-bi-n-d-c-m-h-u-thu-n/